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นายก Merkel ผลักดัน Internet of Things 

1. ข่าวในประเทศ

 บริษัทให้คำาปรึกษา McKinsey คาดการณ์ว่า จนถึงปี 2025 จะมี

เทคโนโลยีใหม่ๆ จำานวนมาก ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นถึง 11 ล้าน

ล้านเหรียญสหรัฐ แต่การทำาให้ Internet of Things ใช้งานได้จริงนั้นยาก

กว่าในห้องทดลอง นายกรัฐมนตรีนาง Angela Merkel ออกมาร้องขอให้

เร่งความเร็วในการปรับระบบเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปในงานแสดงสินค้า 

Cebit ที่ผ่านมาให้เข้ากับ Internet of Things และกล่าวว่า “เวลาไม่รอ

ใคร” โดยนาง Angela Merkel ต้องการให้การรวมตัวกันระหว่างสินค้า

และบริการในปัจจุบันเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะเยอรมนีมี

ศักยภาพที่จะทำาสิ่งดังกล่าวได้

 ในวันนี้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่สำาคัญที่สุดของมนุษย์ และเราก็สามารถเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน

ต่างๆ เข้ากับอินเตอร์เน็ตได้ อุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารถึงกันและกันได้ เช่น เครื่องทำาความร้อนกับ

ประตูบ้าน, เสื้อยืดกับแว่นตา, หรือรถยนต์กับถนน สิ่งเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกันผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

โดยการฝังชิป หรือเซนเซอร์ต่างๆ ในสิ่งของเหล่านี้ ซึ่งการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จะทำาให้เกิด

การสะสมข้อมูลที่มีค่า และสามารถนำาข้อมูลมีค่าเหล่านี้ไปเป็นฐานข้อมูลในการคำานวณต่างๆ ต่อไปได้ 

โดยประธานบริษัท Digitalstrom นาย Martin Vesper กล่าวว่า “อินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนมันสมอง

ของมนุษย์ ที่จะทำาหน้าที่ควบคุมการคำานวณต่างๆ และข้อมูล และการคำานวณเหล่านี้จะทำาให้เกิดธุรกิจ

บริการจำานวนมากผ่านระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆขึ้น (Cloud Computing)” ยกตัวอย่างเช่นบริษัท

ของนาย Martin Vesper ที่ทำาให้บริการ ให้ลูกค้าสามารถควบคุมการทำางานของหลอดไฟ หรือเครื่อง

ทำากาแฟ ผ่านการสั่งทางเสียงได้  ไม่ว่าลูกค้าของบริษัทจะอยู่ในครัว หรืออยู่นอกบ้านก็สามารถควบคุม

การทำางานของอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านได้ โดยในเวลานี้บริษัท Bosch ก็เริ่มขยายการทำางาน/วิจัยในการใช้
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ของระบบ Cloud ของบริษัท เช่นกัน โดยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ในครัวเรื่อนนั้นเป็นเพียงหนึ่ง

ในหลายๆ ตัวอย่าง ของธุรกิจ Cloud Computing นักวิเคราะห์จากบริษัทวิจัยด้านโลจิสติกจากอังกฤษ

บริษัท CCS Insight นาย Martin Garner กล่าวว่า “Internet of Things เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูงมาก

ในขณะนี้ และสามารถที่จะนำาไปใช้ได้ในแทบทุกธุรกิจ” โดยกลุ่มธุรกิจหลักๆ ที่สำาคัญสำาหรับ Internet 

of Things ได้แก่ธุรกิจ โลจิสติก, อุตสาหกรรม, การเชื่อมต่อเมืองต่างๆ และ Smart Home เป็นต้น
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2. ข่าวเศรษฐกิจ

2.1 ชาวเยอรมัน 120 คนติดอันดับมหาเศรษฐีโลก

 ในวันนี้ในโลกมีมหาเศรษฐีที่มีอายุน้อยเป็นจำานวนมากเป็นประวัติการณ์ ซึ่งพวกเค้ากลายเป็น

มหาเศรษฐีเพราะได้รับผลประโยชน์ส่วนจากการดำาเนินธุรกิจ IT เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งโดยรวมแล้วมีมหา

เศรษฐีถึง 66 คนที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี โดยมีนาย Mark Zuckerberg นำาหน้ามา ซึ่งทรัพย์สินของผู้ก่อ

ตั้ง Facebook มากถึง 1.12 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ทำาให้นาย Mark Zuckerberg ซึ่งมีอายุเพียง 31 

ปีไต่อันดับมหาเศรษฐีโลกจากอันดับที่ 16 ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 6 ในปีที่ผ่านมา ตัวเลขนี้เป็นผลการจัด

อันดับของนิตยสารเศรษฐกิจของอเมริกา Forbes จากการจัดอันดับในปีนี้ มีมหาเศรษฐีโลก “เพียง” 

1,810 คนเท่านั้นที่ติดการจัดอันดับ หรือมีจำานวนมหาเศรษฐีลดลง 16 คนเมื่อเทียบกับการจัดอันดับใน

ปีที่ผ่านมา สิ่งที่น่าสนใจก็คือ จำานวนทรัพย์สมบัติโดยรวมของมหาเศรษฐีโลกทั้งหมดหดตัวลงจากเดิม 

ซึ่งในการจัดอันดับครั้งสุดท้ายมีจำานวนมากกว่า 7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะนี้ลดเหลือเพียง 6.5 

ล้านล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น โดยมหาเศรษฐีอันดับ 1 ยังคงตกเป็นของผู้คิดค้น Microsoft นาย Bill 

Gate ซึ่งติดอันดับ 1 เป็นครั้งที่ 17 ในรอบ 22 ปี โดยมหาเศรษฐีชั้นแนวหน้าส่วนใหญ่นั้นจะเป็นคน

อเมริกา โดยประเทศอเมริกามีจำานวนมหาเศรษฐีรวมกันมากถึง 540 คน ตามมาด้วยประเทศจีน 320 

คน และเยอรมนีจำานวน 120 คน แต่จำานวนมหาเศรษฐีที่เป็นสตรีกลับมีจำานวนลดลงจากเดิมที่อยู่ที่ 197 

คนลดเหลือเพียง 190 คนเท่านั้น

 การจัดอันดับนี้น่าสนใจขนาดไหนสามารถดูได้จากการที่นาย Donald Trump ออกมาประท้วง

ว่า เค้าถูกจัดอันดับต่ำาเกินไป แต่ในทางตรงกันข้ามเจ้าของบริษัทที่บริหารโดยครอบครัวในเยอรมนี

จำานวนมาก กลับไม่อยากให้ชื่อของตนไปโผล่ในการจัดอันดับของ Forbes เลย โดยมหาเศรษฐีอันดับที่ 

21 หรือเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในเยอรมันจากการจัดอันดับครั้งนี้ได้แก่นาง Beate Heister และนาย 
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Karl Albrecht Junior (เจ้าของ Discounter Aldi Süd) ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่ 21 ของโลก ตาม

มาด้วย นาย Theo Albrecht Junior (เจ้าของ Discounter Aldi Nord) อันดับที่ 34, นาง Susanne 

Klatten อันดับที่ 38 (เจ้าของ BMW) และนาย Georg Schaeffler อันดับที่ 39 (เจ้าของ Schaeffler-

Gruppe) 

จาก Handelsblatt 1 เมษายน 2559

2.2 นักเรียนปวช. เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยมากขึ้น

 ถึงแม้ว่าตัวเลขจำานวนนักเรียนปวช. ที่เข้าเรียนต่อในชั้นอุดมศึกษายังไม่มากนัก แต่ก็มีการ

ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2014 มีจำานวนนักศึกษาที่ไม่จบระดับ Abitur (ระดับเตรียมอุดมศึกษา) หรือ 

Fachabitur (ระดับเตรียมอุดมศึกษาที่เน้นเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์) เข้าเรียน

ในชั้นอุดมศึกษามากถึง 50,000 คน ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ โดยในปี 2010 มีเพียง 25,000 คนเท่านั้น 

จึงจัดว่าเป็นการขยายตัวที่สูงมาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนาง Johanna Wanka สังกัด

พรรค CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands (พรรคสหภาพคริสเตียน เพื่อ

ประชาธิปไตยประเทศเยอรมนี) ออกมาแสดงความยินดีกับการพัฒนาดังกล่าว และกล่าวว่า “การ

เปิดรับนักเรียนกลุ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นการตอบคำาถามที่ดี ซึ่งเป็นการออกมารองรับการ

เปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ของประเทศ และตอบปัญหาขาดแคลนแรงงานคุณภาพได้อย่างดี” 

โดยนายกรัฐมนตรีนาง Angela Merkel สังกัดพรรค CDU ได้เคยหารือและตกลงกับรัฐต่างๆ เรื่องการ

เข้าเรียนต่อของนักเรียนปวช. (นักเรียนที่ไม่ได้จบระดับ Abitur) ในระดับอุดมศึกษากับผู้ว่าการรัฐในปี 

2008 ไว้แล้ว แต่รัฐต่างๆ ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับระบบกฏหมายหายปี และกว่าที่นักเรียน ผู้

ปกครอง ครูอาจารย์ จะรับทราบถึงโอกาสดังกล่าว ก็ต้องใช้เวลาอีกสักพัก (เรื่องการศึกษาในเยอรมนี

แต่ละรัฐจะเป็นผู้ดูแล โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ออกนโยบายเท่านั้น)

Karl Albrecht Junior Theo Albrecht Junior Susanne Klatten Georg Schaeffler 
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 โดยนโยบายนี้ของรัฐบาลเยอรมนีจะทำาให้ประเทศมีนักเรียนปวช. ในระบบทวิภาคีมากขึ้น 

(เรียนไปทำางานไป) ซึ่งจะตอบสนองการขาดแคลนนักเรียนในระดับปวช. ประเทศเป็นอย่างดี เพราะเมื่อ

นักเรียนปวช. มีสิทธิ์ที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยง่ายขึ้นนั้น นักเรียนจำานวนมากก็จะไม่มุ่งเน้นที่จะเรียน

ในระดับเตรียมอุดม(Abitur) เพียงอย่างเดียว โดยนักเรียนที่จบปวช. และไม่ได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัย

ก็สามารถประกอบอาชีพได้ และนักเรียนปวช. ที่ต้องการต่อมหาวิทยาลัยก็มีความง่ายดายขึ้น โดย

เฉลี่ยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ปรับตัวเพื่อรองรับนักเรียนปวช. ได้ดีกว่า 

มหาวิทยาลัยทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์มีนักศึกษาที่จบปวช. มากถึงร้อยละ 4 ของ

นักศึกษาทั้งหมด แต่มหาวิทยลัยทั่วไปมีนักศึกษาที่จบปวช. เพียงร้อยละ 2 ของนักศึกษาทั้งหมดเท่านั้น 

อาจเป็นไปได้ว่า มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์นั้นคุ้นเคยกับการเรียนการสอนสายเทคนิค และช่าง

มากกว่ามหาวิทยาลัยทั่วไป

จาก Handelsblatt 2 เมษายน 2559

    

 ข้อสังเกต – การศึกษาแบบอาชีวะ หรือปวช. ของเยอรมนี หรือ dual education มีส่วนใน

การทำาให้ประเทศมีแรงงานที่สามารถตอบสนองอุตสาหกกรรมในรูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีความ

ซับซ้อนต้องการแรงงานฝีมือเทคนิคจำานวนมาก ซึ่งประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยกำาลังดำาเนิน

รอยตาม ทั้งนี้ประเทศที่สนใจมาลงทุนอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีเปรยปัญหาว่าไทยขาดแคลนแรงงานด้าน

เทคนิคระดับสูง ซึ่งทำาให้ประเทศเหล่านี้ลังเลในการลงทุนมาผลิตสินค้าไฮเทคที่นี่  หากประเทศไทย

ต้องการพัฒนาเป็นประเทศผลิตสินค้านวัตกรรม ก็ควรเร่งผลิตบุคลากรที่เหมาะสมเหล่านี้ตอบสนอง

อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป โดยไม่ต้องคำานึงถึงเพียงระดับปริญญาแต่มีหลักสูตรที่ไม่หลากหลายและตอบ

สนองทิศทางอุตสาหกรรมที่เราต้องการก้าวพ้นจากกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง
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